

คณะ/สาขา จำนวนรับและเงื่อนไข ในการรับผู้พิการ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567

ลำดับ	คณะ	สาขาวิชา	จำนวน (คน)	ประเภทความพิการ	เงื่อนไขในการรับ
1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (นานาชาติ)	1	1. ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 2. ผู้พิการทางการได้ยิน ในระดับหูตึง 3. สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน (ปกติ) และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้	<p>1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช.) และมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50</p> <p>2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.หรือ กศน.) และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50</p> <p>3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00</p> <p>4. ความพิการในข้อ 1. ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 2. ผู้พิการทางการได้ยิน ในระดับหูตึง ทั้ง 2 ข้อ ต้องพิการในระดับสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวันและไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน</p> <p>5. สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครหากมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่ำกว่าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ จะต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษตามประกาศที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร</p> <ul style="list-style-type: none"> - TOFEL (Paper Based) น้อยกว่า 494 คะแนน - TOFEL (Computer Based) น้อยกว่า 167 คะแนน - TOFEL (Internet Based) น้อยกว่า 59 คะแนน - TOFEL (Institutional Testing Program) น้อยกว่า 500 คะแนน - IELTS (Academic Module) น้อยกว่า Band 5 - TOEIC น้อยกว่า 550 คะแนน - CU-TEP น้อยกว่า 61 คะแนน - TU-GET (Paper Based) น้อยกว่า 401 คะแนน - TU-GET (Computer Based) น้อยกว่า 62 คะแนน - KEPT น้อยกว่า 62 คะแนน - KKU-AELT* น้อยกว่า Band 3.5 <p>หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ยของทุก Band</p>
		วิศวกรรมโทรคมนาคม (นานาชาติ)	2		
		รวม	3		

ลำดับ	คณะ	สาขาวิชา	จำนวน (คน)	ประเภทความพิการ	เงื่อนไขในการรับ		
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	1	ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ที่ช่วยเหลือตนเองได้	<p>เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร ในการรับรอบ Portfolio/2566</p> <ol style="list-style-type: none"> มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 4 ภาคเรียน 3.50 ขึ้นไป มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 มีเพิ่มสะสมงานกิจกรรมที่ทำจากการเรียน 		
		รวม	1				
3	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	การเงิน	2	<p>เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนได้ปกติ</p>	<p>เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลต่อการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75</p>		
		บัญชี	2			<p>เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ (4)(4.1) และสามารถเคลื่อนไหวได้ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน</p>	<p>เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า (ปวช.3 สาขาการบัญชี) และมีผลต่อการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75</p>
		รวม	4				
4	วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ	1	<p>ผู้พิการเฉพาะส่วนล่างของร่างกาย ยกเว้นที่ต้องใช้ Wheelchair เนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพด้านอาคารเรียนไม่พร้อม</p>	<ol style="list-style-type: none"> เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเทียบเท่า (ปวช.3) โดยจะต้องมีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันรับสมัครวันแรก) มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ตามเกณฑ์การรับเข้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 		
		การจัดการการเงินและการคลัง	1				
		การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง	1				
		รวม	3				

ลำดับ	คณะ	สาขาวิชา	จำนวน (คน)	ประเภทความพิการ	เงื่อนไขในการรับ
5	คณะสหวิทยาการ	นิติศาสตร์	1	เป็นบุคคลผู้พิการที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฟัง อ่าน เขียน หรือเป็นผู้มีความพิการด้านการเคลื่อนไหว และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ยกเว้นผู้พิการที่ต้องใช้ Wheelchair เนื่องจากอาคารเรียนไม่มีช่องทางเดินของ Wheelchair	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 2. มี Portfolio
		บริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินธุรกิจ	1		
		บริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ	1		
		บัญชีบัณฑิต	1		
		นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ	1		
		การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ	1		
		วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	3		
		เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ	3		
		เทคโนโลยีและนวัตกรรมการอาหาร	3		
		เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน	3		
		รัฐประศาสนศาสตร์	1		
		วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ	2		
		วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์	2		
รวม	23				

ลำดับ	คณะ	สาขาวิชา	จำนวน (คน)	ประเภทความพิการ	เงื่อนไขในการรับ
6	คณะเทคนิคการแพทย์	เทคนิคการแพทย์	1	เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ (4)(4.1) และสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติการ ไม่เป็นผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็นขนส่งหรือผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้มือในการช่วยเดิน	<ol style="list-style-type: none"> ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาตอนปลาย ของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.0 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สุด
		รวม	1		
7	คณะเศรษฐศาสตร์	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (สองภาษา)	1	เป็นบุคคลผู้มีความบกพร่องทางร่างกายเฉพาะส่วนล่างของร่างกาย	<ol style="list-style-type: none"> เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียน 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 มีคะแนนภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
		เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (นานาชาติ)	1	สามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ยกเว้น ผู้พิการที่ต้องใช้ Wheelchair เนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพด้านอาคารเรียนไม่พร้อม	
		รวม	2		
จำนวนรับผู้พิการ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567 รวมทั้งสิ้น			<u>37</u>		